



เศรษฐกิจไทยไตรมาส
2/2566 ขยายตัวต่ำกว่า
คาดที่ 1.8% YoY
มองทั้งปี 2566 โตต่ำกว่าที่
ประเมินไว้ที่ 3.7% ลงมาอยู่
ในกรอบการประเมินเบื้องต้น
ที่ 3.0-3.5%

ทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี2566 ยังมีประเด็นท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ปัญหาภัยแล้ง และการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังขยายตัวได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากการจัดตั้งรัฐบาลทำได้เร็วขึ้นก็น่าจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ในเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในภาพรวมเศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวในกรอบ 3.0-3.5%

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2566 ขยายตัวต่ำกว่าคาดที่ 1.8% YoY ขณะที่เมื่อปรับฤดูกาลแล้วเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2/2566 ขยายตัวได้เพียง 0.2% QoQ จากไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงแรกของปีเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.2% YoY ทั้งนี้ ตัวเลข GDP ของไทยในไตรมาส 2/2566 มีปัจจัยกดดันหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่ปรับตัวลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและฐานที่สูงในปีก่อนหน้านี้ ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาครัฐที่ปรับตัวลดลงตามการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ลดลง อีกทั้ง การลงทุนภาคเอกชนก็ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง สอดคล้องกับภาคส่งออกและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2566 ยังคงได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้จ่ายของครัวเรือนรายได้ปานกลาง-สูง สะท้อนผ่านยอดขายรถยนต์ส่วนบุคคลที่ปรับสูงขึ้น ประกอบกับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นตามสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น

เมื่อมองในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจจีน ปัญหาภัยแล้ง และโมเมนตัมการใช้จ่ายที่ชะลอลงคาดว่าเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ทั้งปี 2566 เศรษฐกิจไทยอาจโตต่ำกว่าที่ประเมินไว้ที่ 3.7% ลงมาอยู่ในกรอบการประเมินเบื้องต้นที่ 3.0-3.5% ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าการส่งออกไทยในปี 2566 มีแนวโน้มที่จะหดตัวลึกขึ้นกว่าประมาณการเดิมที่ -1.2% อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแรงกว่าที่เคยประเมิน นอกจากนี้ ปัญหาภัยแล้งอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ

ผลผลิตและรายได้ภาคเกษตร ขณะที่ไม่เมินต์มีการใช้จ่ายภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะอ่อนแรงลงตามรายได้ การเกษตรที่ลดลง หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง ค่าครองชีพ ยังคงอยู่ในระดับสูงแม้ว่าเงินเพื่อปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากการจัดตั้งรัฐบาลทำได้เร็วขึ้น ในภาพรวมก็น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี นอกจากนี้ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่อาจเข้ามาน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ ในภาพรวมทั้งปี 2566 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ในกรอบประมาณการเบื้องต้นที่ 3.0-3.5% ต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ 3.7% โดยทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีประเด็นท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ปัญหาภัยแล้ง และการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังขยายตัวได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากการจัดตั้งรัฐบาลทำได้เร็วขึ้นก็น่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ในเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในภาพรวมเศรษฐกิจไทยอาจขยายตัวในกรอบ 3.0-3.5%

Disclaimers รายงานวิจัยนี้จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (KResearch) เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวัง และใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ KResearch จะไม่รับผิดชอบในเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)